

Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp - Chia khoá mở tương lai

Ngày 16/04/2023, trường THPT Yên Hoà đã tổ chức “Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp - Chia khoá mở cửa tương lai” cho học sinh khối 12 toàn trường. Đây là hoạt động thiết thực nhằm định hướng, giúp đỡ các em học sinh trong việc chọn trường, chọn ngành và chọn nghề trước kì thi THPT Quốc gia sắp tới.

Buổi tư vấn hướng nghiệp có sự tham gia của Ban Giám hiệu nhà trường, toàn thể giáo viên chủ nhiệm, học sinh và phụ huynh khối 12. Đặc biệt, ngày hội có sự góp mặt của đại diện đến từ các trường Đại học như Học viện Ngân Hàng, Đại học BUV, các khoa liên kết của các trường Đại học quốc tế,...

Khai mạc ngày hội, các thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh được nghe bài phát biểu về tầm quan trọng của việc tư vấn, hướng nghiệp đối với học sinh cuối cấp. Đồng thời, cán bộ tư vấn cũng giới thiệu một số thông tin quan trọng của kỳ thi tuyển sinh năm nay như: một số hình thức tuyển sinh phổ biến, những phương thức xét tuyển mới, một số ngành học đang “hot” được nhiều học sinh lựa chọn, những ngành nghề có tính cạnh tranh cao,... Đây là những thông tin bổ ích giúp các bậc phụ huynh và các em học sinh có góc nhìn đúng đắn và toàn diện hơn về việc chọn trường, chọn ngành và định hướng nghề nghiệp tương lai.





Sân trường và các phòng học đều được bố trí bàn tư vấn từ các trường Đại học nổi tiếng trên toàn quốc. Tại đây, các em học sinh sẽ được giới thiệu về môi trường, về ngành học mà các em hứng thú hay có ý định thi tuyển, xét tuyển. Ngoài ra, những thông tin quan trọng liên quan đến phương thức xét tuyển cũng được phổ biến đầy đủ. Các cán bộ tư vấn rất nhiệt tình giải đáp thắc mắc cho các em học sinh, đồng thời sử dụng những bài đánh giá nhanh để định hướng ngành nghề phù hợp với mỗi người. Các em cũng có thể tham khảo những ngành học tại các trường Đại học quốc tế để có thêm nhiều sự lựa chọn cho bản thân, từ đó tự tin đưa ra quyết định sáng suốt.











Em Nguyễn Thuý Hiền - học sinh lớp 12D6 chia sẻ: “Em cảm thấy buổi tư vấn hướng nghiệp này là một hoạt động cực kỳ bổ ích. Nhờ đến đây hôm nay mà em hiểu được tầm quan trọng của việc chọn ngành và định hướng nghề nghiệp cho bản thân mình. Sau buổi tư vấn này, em đã quyết định nộp hồ sơ apply vào một trường Đại học quốc tế chuyên ngành báo chí để có thêm một cơ hội mới và trải nghiệm mới trong tương lai.”

Có thể nói, chương trình tư vấn hướng nghiệp có vai trò rất quan trọng và rất hữu ích đối với học sinh lớp 12 của Yên Hoà. Hy vọng rằng buổi tư vấn này thực sự là một chiếc chìa khoá giúp các em mở ra hướng đi phù hợp trong tương lai.